



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 10 กันยายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ธรรมนัสโต้ข่าว'สื่อออสซี'	มติชน
2. PTT-BDMS-SCBลงขัน ร่วมทุนกลุ่ม'สตาร์ตอัพ'	ข่าวสด
3. ปันส์พบอหิวาต์หมู 2 เมืองใกล้มะนิลา	ไทยโพสต์
4. ลุยยกเครื่องเกษตรกรไทย	เดลินิวส์
5. ขับเคลื่อนอินโนสเปซฯ ปั้นสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล	แนวหน้า
6. รายงานพิเศษ: สุโขทัยชนะเลิศแปลงใหญ่ระดับปท. ...	แนวหน้า
7. ภาคประชาชนวัดใจ"รมช.มนัญญา"แบน3สารพิษภายในสิ้นปี	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
8. นายกฯลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม	ไทยรัฐ
9. กรมชลฯสั่งเขื่อนชะลอการระบายลดน้ำ5จว.อีสาน	กรุงเทพธุรกิจ
10. คมชัดลึก: บนทางขนานสารพิษ	คมชัดลึก

ธรรมนัสโต้ข่าว 'สื่อออสซี'

เมื่อวันที่ 9 กันยายน หนังสือพิมพ์ ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์ ตีพิมพ์รายงานพิเศษ เกี่ยวเนื่องกับกรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พรรคพลังประชารัฐ เคยถูกจับกุม ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2536 แต่ ร.อ.ธรรมนัสชี้แจงว่าเป็นข้อหาเล็กน้อย

ด้าน ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ได้รับทราบและอ่านข่าวแล้วแต่ยังไม่ขอชี้แจงวันนี้และคงไม่โต้ตอบอะไร เพราะเขาไม่เข้าใจระบบ ส่วนการประชุม ครม.วันที่ 10 ก.ย.นี้ จะมีนักข่าวมาสอบถามเรื่องนี้หรือไม่ก็ว่ากันไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คนใกล้ชิด ร.อ.ธรรมนัสระบุว่า ได้สั่งให้ทีมกฎหมายรวบรวมข้อมูลเตรียมฟ้องกลับ

ด้านนายอดิศร เพียงเกษ โฆษกผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า คิดว่าข้อเท็จจริงคนที่รู้ดีที่สุดคือตัวของ ร.อ.ธรรมนัสเอง จึงอยากขอความกรุณา ร.อ.ธรรมนัส นอกจากทำหน้าที่เลี้ยงลิงแล้วขอให้ออกมาชี้แจงเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับตัวเองด้วยว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

เมื่อถามว่า เมื่อตัวรัฐมนตรีใน ครม.มีข้อกังขาสำหรับต่างชาติแบบนี้ นายกรัฐมนตรีควรจะมีการปรับเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีหรือไม่ นายอดิศรกล่าวว่า หากคุณเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯคงไม่เอา ร.อ.ธรรมนัสมาเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ต้น เพราะภาพลักษณ์ไม่ขาวสะอาด อยากให้ไปถามนายกฯจะดีกว่าว่ามีความเห็นอย่างไร

ข่าวหุ้น

Khao Hoon
Circulation: 90,000
Ad Rate: 850

Section: First Section/การเงิน-อนุพันธ์-การคลัง

วันที่: อังคาร 10 กันยายน 2562

ปีที่: 25

ฉบับที่: 6291

หน้า: 31(กลาง)

Col.Inch: 32.38

Ad Value: 27,523

PRValue (x3): 82,569

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: PTT-BDMS-SCBลงขัน ร่วมทุนกลุ่ม'สตาร์ทอัพ'

PTT-BDMS-SCBลงขัน ร่วมทุนกลุ่ม'สตาร์ทอัพ'

ปตท.-กรุงเทพดุสิตเวชการ-ไทยพาณิชย์-กสิกรไทย-กรุงเทพ และ ซีพี ร่วมลงขันสนับสนุนสตาร์ทอัพในประเทศไทย เมืองต้น 515 ล้านบาท ตั้งเป้าสู่ ระดับยูนิคอร์น หรือเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยในงานพิธีลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริ่มต้นว่า บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพในประเทศไทย ได้ลงนามความร่วมมือกับ 13 หน่วยงาน เพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวในระยะแรก ซึ่งทุกหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุนการทำงานของอินโนสเปซ ทั้งด้านประสิทธิภาพ เครือข่าย และเงินทุน ที่จะร่วมลงขันกันในเบื้องต้นกว่า 515 ล้านบาท

หน่วยงานที่เข้าร่วม 13 แห่ง คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT, บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTB, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE, บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU, บริษัทในเครือสหพัฒน์, บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะเข้าร่วมมือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน แต่จะร่วมมือกันพัฒนาสตาร์ทอัพของไทยให้ก้าวไปถึงระดับยูนิคอร์นหรือเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีมูลค่า

บริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นายสมคิด กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมด้านเศรษฐกิจแล้ว เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงเศรษฐกิจเพียง 4 กระทรวงเท่านั้น โดยยืนยันว่าพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแรง ดังนั้นทุกคนต้องมีความเชื่อมั่น เศรษฐกิจโลกกำลังชะลอตัว ลิงคโพรก็มีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวเหมือนไทย มีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหา แต่ลิงคโพรก็ไม่ตกใจ และไม่จำเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมา ในส่วนของไทย ไม่ใช่ว่ามีปัญหาอะไร ก็ต้องให้มีมาตรการกระตุ้นออกมาอยู่เสมอไป ทุกคนต้องรู้จักสู้ขึ้นมาสู้ ช่วยตัวเองบ้าง เศรษฐกิจไทยไม่ได้เลวร้ายไปทั้งหมด

นอกจากนี้ ในช่วงสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สภาเกษตรกร กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) เร่งพิจารณามาตรการในการขับเคลื่อนภาคเกษตร โดยให้กระทรวงการคลังทำหน้าที่ในการประสานงานทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่าภาคเกษตรได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ รวมถึงยังไม่มีเทคโนโลยีในการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าที่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้ เพื่อเป็นการต่อยอดรายได้ของเกษตรกร ■

ป็นส์พบอหิวาต์หมู 2เมืองใกล้มะนิลา

มะนิลา ● ทหารฟิลิปปินส์ ยืนยันพบโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเคสแรกใน 2 เมืองใกล้กรุงมะนิลา ฆ่าหมูไปแล้วกว่า 7,000 ตัว

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แม้ไม่เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์ และคน แต่ทำให้หมูที่ติดไวรัสโรคนี้นี้เป็นโรคไข้เลือดออก และหมูที่เป็นโรคนี้นี้มีอัตราการเสียชีวิตสูง ยังไม่มียาแก้พิษหรือวัคซีนป้องกัน วิธีเดียวในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคคือฆ่าหมูที่ติดเชื้อ

วิลเลียม ดาร์ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์แถลงเมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายนว่า พบหมูที่ติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 2 เมืองใกล้กรุงมะนิลา โดยพบหมูติดเชื้อไวรัสโรคนี้นี้ครั้งแรกที่เมืองโรตริเกซห่างจากกรุงมะนิลาทางตะวันออกเฉียง 10 กิโลเมตร เจ้าหน้าที่ฆ่าหมูมากกว่า 7,000 ตัวในรัศมี 1 กิโลเมตรจากฟาร์มของ 2 เมืองที่พบหมูติดไวรัสโรคนี้นี้ แต่ย้ำว่าฟิลิปปินส์ยังไม่เผชิญกับการระบาดของโรคนี้ และขอให้ชาวฟิลิปปินส์ไม่ต้องกังวลเรื่องการกินเนื้อหมู

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร

ฟิลิปปินส์เผยว่า จากการส่งเนื้อหมู 20 ตัวอย่างไปตรวจที่แล็บในสหราชอาณาจักร พบเนื้อหมู 14 ตัวอย่างที่ติดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร แต่ต้องรออีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อยืนยันว่าการติดเชื้อครั้งนี้รุนแรงมากน้อยเพียงใด

ชาวฟิลิปปินส์บริโภคเนื้อหมูมากกว่าเนื้ออย่างอื่น หรือราว 60% ของส่วนแบ่งการตลาดเนื้อทั้งหมด จากข้อมูลของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เผยว่า ฟิลิปปินส์เป็นชาติที่ผลิตเนื้อหมูมากเป็นอันดับ 8 ของโลก อุตสาหกรรมสุกรในฟิลิปปินส์มีมูลค่าราว 260,000 ล้านดอลลาร์

เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ตั้งข้อสงสัยว่า หมูที่ติดเชื้อโรคนี้อาจเกิดจากการเลี้ยงหมูของผู้ที่เลี้ยงไว้หลังบ้านและให้หมูกินเศษอาหารที่เหลือจากโรงแรมและร้านอาหาร ขณะที่กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์เผยว่าไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรอาจแพร่เชื้อเข้ามาจากการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งเข้าประเทศ หรือจากชาวฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานต่างประเทศแล้วนำผลิตภัณฑ์เนื้อติดเชื้อไวรัสกลับมา

ลุยยกเครื่องเกษตรกรไทย

● ดึง 13 เอกชนสร้างสตาร์ทอัพ



นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงสิ้นเดือนก.ย.นี้ กระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ออกมาตรการการกระตุ้นภาคเกษตรของไทยให้เกิดการปรับเปลี่ยนและยกระดับให้เป็นเกษตรที่ทันสมัย มีการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า จากนั้นกระทรวงการคลังจะเรียกทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือก่อนจะออกมาเป็นมาตรการมาดูแลอย่างต่อเนื่องต่อไป

“การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนไม่ใช่ของง่าย ดังนั้นในช่วงก่อนหน้านี้อาจใช้กระทรวงเกษตรฯ ธ.ก.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปช่วยเปลี่ยนแปลงความคิดอ่านในการใช้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ สร้างการเป็นผู้นำในการขึ้นนำความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในภาคเกษตร นอกเหนือจากการช่วยเหลือเกษตรกรโดยทั่วไป และในช่วงสิ้นเดือน ก.ย. นี้ จะจับเคลื่อนกันอีกรอบ ให้ทุกหน่วยงานโดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้นำ สร้างความเป็นปึกแผ่นในการขับเคลื่อนให้เกษตรกรเห็นว่า ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลง โดยรัฐบาลพร้อมเข้ามาช่วยเหลือ ไม่ใช่เพียงแค่ทำในสิ่งเดิมๆ แบบที่ผ่านมา เพราะตอนนี้เป็นที่แน่ชัดว่า สินค้าที่ไทยผลิตออกมามีมูลค่าน้อยลงทุกวัน”

ขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมของไทย พบว่า เริ่มแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ไม่ได้ จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนต้องหาทางสร้างอุตสาหกรรมของไทยให้ก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหัวของห่วงโซ่การผลิต (ซัพพลายเชน) ให้ได้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายที่จะเน้นการดึงดูดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการลงทุนนวัตกรรมมาลงทุนในประเทศเป็นเป้าหมายสำคัญที่ทุกกระทรวงต้องทำ และยังได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมอย่าเน้นการดูแลแค่อุตสาหกรรมไฮเทค ต้องดูแลอุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มนี้คือเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของไทยที่จำเป็นต้องช่วย

อย่างไรก็ตาม ในการสร้างผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) ให้เกิดขึ้นในไทยอย่างชัดเจนนั้น เมื่อวันที่ 9 ก.ย. ที่ผ่าน

มา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ดึงเงินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการสร้างสตาร์ทอัพ ยังได้มีพิธีลงนามสัญญาผู้ถือหุ้นระหว่างพันธมิตรด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนา นวัตกรรม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจเริ่มต้น กับ 13 หน่วยงาน เพื่อผลักดันเรื่องดังกล่าวในระยะแรก ซึ่งทุกหน่วยงานจะร่วมกันสนับสนุน

การทำงานของอินโนสเปซ ทั้งด้านประสบการณ์ เครือข่าย และเงินทุน ที่จะร่วมลงขันกันในเบื้องต้นกว่า 515 ล้านบาท

สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมทั้ง 13 แห่ง เช่น บมจ.ปตท., บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น, บริษัทไทยเบฟเวอเรจ, บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ป, บริษัทอินโนสเปซพัฒนา บมจ.การบินกรุงเทพ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทุกหน่วยงานจะเข้ามาร่วมมือโดยที่ไม่หวังผลตอบแทน แต่จะร่วมมือกันพัฒนาสตาร์ทอัพของไทยให้ก้าวไปถึงระดับยูนิคอร์นหรือเป็นผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายอุดมคต สวานายน รมว.คลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของอินโนสเปซ จะใช้เครือข่ายของกระทรวงการคลังที่มี และองค์กรต่างๆ เช่นเดียวกับการดูแลมาตรการที่จะช่วยสนับสนุนให้อินโนสเปซ เติบโตจนช่วยให้ไทยปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคต

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษาบริษัท อินโนสเปซ กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้กับ 13 หน่วยงานจะเป็นช่วงแรก และมีต่อไป โดยเบื้องต้นในช่วงประมาณ 2 เดือนนี้จะมีหน่วยงานมาร่วมอีก 5-7 ราย และเตรียมไปร่วมมือกับอิสราเอล และญี่ปุ่นด้วย.

6 โลกธุรกิจ



**ขับเคลื่อนอินโนสเปซฯ
ปันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล**

ขับเคลื่อนอินโนสเปซฯ ปันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาครัฐ สถาบันการเงินและภาคเอกชนรวม 13 หน่วยงาน ในการขับเคลื่อน “อินโนสเปซ ไทยแลนด์: InnoSpace Thailand” ภายใต้บริษัทอินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ว่าการลงนามครั้งนี้จะช่วยให้เกิดแหล่งรวมเทคโนโลยี งานวิจัย นักลงทุน และสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพ อีกทั้งโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ยังเป็นประตูสู่กลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) และภูมิภาคอาเซียนเป็นข้อต่อสู่ประเทศจีนทำให้สตาร์ทอัพของไทยเชื่อมโยงสู่เวทีระหว่างประเทศได้ ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากกว่าปัจจุบันที่เฉลี่ยโตปีละ 4-5%

“นโยบายอินโนสเปซฯ ไม่ใช่ทำให้ใครคนใดคนหนึ่งหรือพรรคการเมืองใด แม้ขณะนี้เศรษฐกิจไทยจะชะลอตัว แต่ก็ถือว่าเป็นไปตามแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยต่างๆ เช่น สิงคโปร์ที่มีภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่สิงคโปร์ก็ไม่ได้ตกใจ เพราะรัฐบาลสิงคโปร์ก็มีมาตรการรองรับ ประเทศไทยก็เช่นเดียวกันไม่ต้องตกใจ เนื่องจากรัฐบาลไทยก็มีมาตรการดูแล ส่วน

ตัวผมไม่ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ แต่ดูแลแค่ 4 กระทรวงเท่านั้นผมจึงพูดอะไรมาไม่ได้” นายสมคิด กล่าว

ทั้งนี้ได้ดึงหัวเว่ยมาเป็นพันธมิตรแล้ว ส่วนไมโครซอฟท์ ซัมซุง กูเกิ้ล กำลังจะตามมาทำให้เกิดการพัฒนาสตาร์ทอัพร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนสตาร์ทอัพในไทยให้เกิดขึ้นเป็นหลักหมื่นหลักแสนราย และเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ให้มากขึ้น โดยสิ้นเดือนกันยายนี้ กระทรวงการคลังจะร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันเกษตรกรและกองทุนหมู่บ้าน ออกมาตรการขับเคลื่อนให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้มากขึ้น

โดยมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาแนวทางส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร บริการและการท่องเที่ยวที่เป็นอุตสาหกรรมฐานราก ต่อยอดการสร้างมูลค่าเพิ่มทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ออกมาตรการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/โลกธุรกิจ

วันที่: อังคาร 10 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14015

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 55.03

Ad Value: 82,545

PRValue (x3): 247,635

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ขับเคลื่อนอินโนสเปซ ปันสตาร์ทอัพไทยสู่เวทีสากล

พัฒนาบุคลากร โดยให้บริษัท ปตท. เป็นหน่วยพัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น วิศวกรด้านพลังงาน รวมถึงกลุ่มบมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพด้านการแพทย์ และบริษัทการบินกรุงเทพ ฝึกอบรมด้านการบิน เป็นต้น

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้มีบริษัทที่สนใจระดมทุนเพิ่มอีก เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รอคอยเห็นชอบจากบอร์ดก่อนเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาวางเงิน 100 ล้านบาท อีกทั้งธนาคารออมสิน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ซึ่งอินโนสเปซ ไทยแลนด์ จะเน้นช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป ไบโอบีโอโนมี การแพทย์สมัยใหม่ ปัจจุบันทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 1 แสนบาท หลังจากนั้นจะนำเงินจากการระดมทุน 25% ของวงเงินทั้งหมด เพิ่มเข้ามาในทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท เบื้องต้นสำนักงานใหญ่อินโนสเปซ ไทยแลนด์ น่าจะตั้งอยู่ที่โรงงานยาสูบเดิม” นายสุริยะ กล่าว

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษาบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้มีเครือข่ายสนับสนุนด้านเงินทุนแล้ว 515 ล้านบาท ได้แก่ บมจ.ปตท. 100 ล้านบาท บมจ.ไทยเอฟเวอเรจ 30 ล้านบาท เครือเจริญโภคภัณฑ์(ซีพี) ร่วมกับกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น 50 ล้านบาท ธนาคารไทยพาณิชย์ 50 ล้านบาท ธนาคารกรุงเทพ 50 ล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 50 ล้านบาท ธนาคารกรุงไทย 50 ล้านบาท บมจ.กรุงเทพอุตสาหกรรม 50 ล้านบาท เครือสหพัฒน์ 30 ล้านบาท บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 30 ล้านบาท บมจ.การบินกรุงเทพ 20 ล้านบาท และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย(เอสเอ็มอีดีแบงก์) 5 ล้านบาท

“ปัจจุบันไทยมีสตาร์ทอัพประมาณ 1,000 ราย ประสบความสำเร็จแค่ประมาณ 100 ราย ภารกิจจากนี้ไป อินโนสเปซตั้งเป้าหมายสร้างสตาร์ทอัพให้เป็น 10-100 เท่า เพื่อหวังจะให้เกิดสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์น ไทยจึงต้องเพิ่มจำนวนสตาร์ทอัพที่มีคุณภาพไปสู่สากลให้มากขึ้น จึงต้องจับมือกับต่างประเทศ เช่น ซ่งกง เกาหลี จีน เป็นต้น ซึ่งในระยะต่อไปไทยจะมีการลงนามความร่วมมือกับประเทศอิสราเอล และญี่ปุ่น”นายเทวินทร์กล่าว

สุโขทัยชนะเลิศแปลงใหญ่ระดับปท. ผลิตมะม่วงคุณภาพสร้างรายได้นับล้าน

รายงานพิเศษ

ตำบลน้ำชุม อำเภอสรีนคร จังหวัดสุโขทัย แต่เดิมเกษตรกรที่ทำนาเป็นหลัก แต่ประสบปัญหาเนื่องจากภูมิอากาศไม่เหมาะสม ต้นทุนการผลิตสูง ทั้งปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกมะม่วงโชคอนันต์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าไปให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ จนกลายเป็นแหล่งผลิตมะม่วงโชคอนันต์ที่มีคุณภาพส่งตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศสร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท

นายสายชล จันทร์วิไล ประธานแปลงใหญ่มะม่วงน้ำชุม เปิดเผยว่า แต่เดิมเกษตรกรในพื้นที่ทำนา แต่เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม ตนและเกษตรกรอีกจำนวนหนึ่งจึงหันมาปลูกมะม่วงโชคอนันต์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ผลผลิตมีตลาดรองรับ ต่อมาเกษตรกรในพื้นที่จึงพากันปลูกตาม จาก 2,000 ไร่ ก็ขยายมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันประมาณ 12,000 ไร่ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาให้การสนับสนุน ให้ความรู้ในการผลิต เทคนิคและกระบวนการต่างๆ ในการส่งเสริมการปลูกมะม่วงโชคอนันต์ให้เกษตรกร ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ และจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย รวมถึงให้การสนับสนุนโครงการอื่น ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯด้วยทำให้กลุ่มรวบรวมคนที่มีความสามารถในพื้นที่ มาร่วมกันเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ทำให้ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการลดต้นทุน ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตแล้วก็สามารถสร้างคุณภาพมาตรฐาน

ในเรื่องการผลิต ทางกลุ่มวางแผนช่วงระยะเวลา ซึ่งจะมีปฏิทินการผลิต เน้นผลิตนอกฤดูเพื่อลดปัญหาผลผลิตล้นตลาด และจะช่วยให้ได้ราคาดี ซึ่งการปลูกมะม่วงโชคอนันต์เพื่อให้ผลผลิตทั้งปีหรือโดยเฉลี่ยให้ผลผลิต 3 ครั้งต่อปี จะมีกระบวนการปลูกตั้งแต่การปลูกแบ่งออกเป็น ระยะปลูกให้มีระยะห่าง 2x3 เมตร จะได้ประมาณ 250 ต้น



ของที่นี่ นอกจากนี้ จะต้องตัดแต่งกิ่งปีละ 2 ครั้ง ถ้าเจอกิ่งแห้ง มีเชื้อราให้รีบตัดทิ้ง หรือเจอกิ่งกระโดงให้ตัดออก ไม่ควรวีให้มีพุ่มในแต่ละต้นมาชนกัน หากต้องการทำนอกฤดู จะตัดแต่งกิ่งช่วงปลายเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม และราดสารเคมีเพื่อชะลอพุ่ม 20 วัน เมื่อถึงเวลาดีงซ่อ ให้ใช้สารดีงซ่อฉีดทุกๆ 15 วัน ซึ่งมะม่วงจะให้ผลผลิตประมาณเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถเก็บขายเป็นมะม่วงนอกฤดูได้

สำหรับผลผลิตมะม่วงโชคอนันต์ของกลุ่มฯ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ขายกลุ่มมะม่วงอ่อน หรือเรียกว่า มะม่วงขำ ขายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมา ลาว พม่า ประมาณ 80%, มะม่วงผลแก่ จะมีขายอยู่ราว 20% ส่วนที่เหลือจะเป็นมะม่วงอุตสาหกรรม ส่งโรงงานแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้ง

มะม่วงกระป๋อง มะม่วงดอง มะม่วงแช่อิ่ม และข้าวเกรียบมะม่วงซึ่งสินค้าแปลงใหญ่ของกลุ่มฯ ได้รับมาตรฐานทุกแปลงจนบริษัทห้างร้านต่างๆ เข้ามาติดต่อซื้อขายกับเรา จนเกิดเป็นการตลาดแบบซื้อขายล่วงหน้า สินค้าของเราจะมีขายล่วงหน้า และมีการทำ MOU หลายบริษัทซึ่งมะม่วงแต่ละลูกของเราจะไม่ทิ้ง สำหรับผลผลิตที่ไม่ผ่านมาตรฐาน



แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: อังคาร 10 กันยายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14015

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 67.54 Ad Value: 84,425

PRValue (x3): 253,275

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: สุโขทัยชนะเลิศแปลงใหญ่ระดับปท. ผลิตมะม่วงคุณภาพสร้างรายได้นับล้าน

เราจะนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูป เพราะว่าเป็นกลุ่มของเราก็มี Young Smart Farmer ที่เก่งเรื่องของเทคโนโลยีที่จะนำมาปรับใช้ และพัฒนาคุณภาพสินค้า นอกจากนี้ ทางกลุ่มยังเชื่อมขยายผลไปยังเครือข่ายผู้ปลูกมะม่วงโชคอนันต์ในหลายจังหวัด เช่น จ.น่าน ลำปาง อุตรดิตถ์ เชียงราย เชียงใหม่ มีการวางแผนการผลิตร่วมกัน และทำการตลาดร่วมกัน ไม่มีใครไปแย่งตลาดซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีโควตาจัดคิว จัดการผลิตได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการของตลาด ดังนั้น เมื่อเรามีแหล่งผลิตรายใดรายหนึ่งมาจากเครือข่ายต่างๆ อย่างเพียงพอ ก็สามารถคาร์เนตกับทางบริษัทที่รับซื้อผลผลิตได้อย่างมั่นใจว่าเรามีจำนวนผลผลิตที่แน่นอนให้กับภาคอุตสาหกรรม ยังเป็นการสร้างความยั่งยืนในด้านตลาดของกลุ่มอีกด้วย และถือว่าเป็นการตอบโจทย์ของการรวมกันทำเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง

จากความสำเร็จของแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ ต.น้ำชุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย ทำให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแปลงใหญ่ระดับประเทศ ปี 2562 ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ และ young smart farmer ปี 2562 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 สิงหาคมที่ผ่านมา จุดเด่นที่ทำให้กลุ่มได้รับรางวัลครั้งนี้ คือ การเชื่อมโยงการค้าเน้นโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการพัฒนาเกษตรกรปราชญ์ร้อย ทั้ง 3 โครงการเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรฯ โดยแปลงใหญ่มะม่วงโชคอนันต์ตอบโจทย์เรื่องระบบการผลิตทางการเกษตรที่ดี และปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP มีการนำนวัตกรรมมาช่วยเรื่องลดใช้แรงงานคน ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร ด้วยการแปรรูป การสร้างแบรนด์ ให้หลักการตลาดนำการผลิต การพัฒนาเครือข่ายเข้มแข็ง เครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการอย่างแท้จริง มีรายได้จากการผลิตมะม่วงที่แน่นอน ด้วยการมีระบบประกันราคามะม่วง ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม

ภาคประชาชนวัดใจ “รมช.มนัญญา” แบน3สารพิษ ภายในสิ้นปี

อ่านต่อหน้า | 10

ภาคประชาชนวัดใจ“รมช.มนัญญา” แบน3สารพิษภายในสิ้นปี

ผู้จัดการรายวัน360° - เครือข่ายต้าน 3 สารพิษอันตราย เข้าพบ รมช.เกษตรฯ วันนี้ เสนอแนวทางเปลี่ยนวิธีทำเกษตร โดยไม่พึ่งสารเคมี วัดใจแบน “พาราควอต-ไกลโฟเซต-คลอร์ไพริฟอส” สิ้นปีนี้ตามที่ได้ประกาศเอาไว้

นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) เปิดเผยว่า วันนี้ (10 ก.ย.) เครือข่ายต้านสารเคมีอันตรายทางการเกษตรที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด 686 องค์กร จะเดินทางไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเข้าพบ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้มีการแบนสารพิษ 3 ชนิด คือ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส ในสิ้นปีนี้ ตามคำให้สัญญาของ รมช.เกษตรฯ รวมทั้งยังได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตรไว้เมื่อตอนเข้ารับ

ตำแหน่งรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตัวแทนเครือข่ายกว่า 30 คน ที่จะเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อจะเสนอแนะต่อ รมช.เกษตรฯ ในเรื่องการหามาตรการสนับสนุนเกษตรกร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนทำเกษตรโดยไม่ใช้สารพิษร้ายแรง ส่วนกรณีนี้ รมช.เกษตรฯ ได้ประกาศ ตั้งกรรมการพิจารณาผลกระทบการใช้สารเคมี 3 ชนิด ภายใน 15 วันนั้น เครือข่ายไม่เห็นด้วย เพราะมีการตั้งคณะกรรมการ มาศึกษาผลกระทบหลายรอบแล้ว ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ผลสรุปชัดเจนอยู่แล้วว่ามีผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการชุดของ รมช.เกษตรฯ มุ่งไปสู่เรื่องการหามาตรการทดแทนการใช้สารเคมี และมาตรการสนับสนุนเกษตรกร ปรับเปลี่ยนวิธีทำเกษตรโดยไม่พึ่งสารเคมี จะดีกว่า

“มาตรการทดแทนมีหลายมาตรการ เช่น การใช้เครื่องจักรกล เครื่องมือกลทางการเกษตร การจัดการระบบปลูกพืช การใช้พืชคลุมดิน ซึ่งหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ และกรมวิชาการเกษตร ที่ผ่านมามีงานวิจัย และมาตรการการทดแทนใช้สารเคมี ได้เป็นจำนวนมาก แต่กลับไม่ถูกนำเสนอขึ้นมา อีกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ขณะนี้มีประสิทธิภาพมากมายของเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่ทำเกษตรประสบความสำเร็จ โดยไม่ใช้สารเคมีใดๆ ที่ผ่านมากกระทรวงเกษตรฯไม่สนใจวิธีการเหล่านี้ จะผลักดันลงพื้นที่ให้ถึงเกษตรกรไทย และจริงๆ มีหน่วยงานดูแลทำเรื่องนี้ในกรมวิชาการเกษตร แต่ไม่ดึงมาดำเนินการโดยตรงในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนและเกษตรกร จึงเป็นเรื่องน่าแปลกใจมาก” นายวิฑูรย์

กล่าว

นายวิฑูรย์กล่าวว่า ตอนนี้กระทรวงเกษตรฯ อยู่ใโยนภาระให้กระทรวงอื่นในเรื่องการแบนสารพิษ เพราะเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรโดยตรง ที่จะไม่อนุญาตนำเข้าสารเคมี และเสนอให้มีการแบนตามขั้นตอนไป ยังคณะกรรมการวัตถุอันตราย พร้อม กับข้อเสนออย่างน้อยสองข้อ ในเรื่อง มาตรการทางเลือก วิธีทดแทนสารเคมี มีความเสี่ยงสูง และมาตรการสนับสนุน เกษตร บางส่วนที่ต้องการได้รับการ สนับสนุน ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนของนโยบาย ว่าจะสนับสนุนอย่างไร เพราะเกษตรกร บางกลุ่ม บอกว่าถ้าใช้เครื่องจักรกล ดันทุ่นแพง ก็จะต้องมีทางเลือกทดแทน ไว้ให้ด้วย

"ครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ว่ารัฐบาล เอาจริงหรือไม่ ในการแบนสารพิษ ซึ่ง

เสี่ยงประชาชนเรียกร้องให้แบนมีเพิ่ม ขึ้นอย่างมากมาย และจะเป็นการพิสูจน์ ตัวเองของ รมช.มณัญญา ด้วย ที่รับปาก ไว้จะทำได้จริงหรือไม่ ซึ่งผมได้ข่าวขณะ นี้เหมือนกับหน่วยงานข้างล่าง ไม่ สนับสนุนนโยบาย รมช.เกษตรฯ เต็มที่ และข้างบน ดูเจียบๆ ดังนั้น การขับเคลื่อนของประชาชน จะมีผลให้ตัดสินใจเรื่องนี้ รวมทั้งบรรยากาศการเมือง เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เห็นว่สิ่งที่ แกลงนโยบายไว้ ถ้าไม่ทำอะไร จะมีผลกระทบทางการเมืองทันที วันนี้มาพบเพื่อ สนับสนุน การแบนสารพิษร้ายแรง ภายในสิ้นปี พร้อมเสนอแนะขบวนการ ทำงานขั้นตอนต่อไป เพราะถ้าไปดูพื้นที่จริงๆ คนที่ได้รับผลกระทบไม่ใช่ เกษตรกรส่วนใหญ่ ซึ่งควรเปลี่ยนวิธี สนับสนุนอย่างไรโดยไม่ต้องใช้งบ ประมาณแผ่นดิน" นายวิฑูรย์กล่าว

นายกฯลงเยี่ยมพื้นที่น้ำท่วม

เร่งทา-แผนช่วย อีสานวิกฤติหนัก น้ำมูลเอ่อทะลัก!

นายกฯ “บิ๊กตู่” คงรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องบินตรวจอุทกภัย จ.
ยโสธร และ จ.อุบลราชธานี ย้ำ
ในหลวง-ราชินีทรงห่วงใยประ-
ชาชน ขณะที่ ★ มีต่อหน้า 13

นายกฯลงเยี่ยม ☆ ต่อจากหน้า 1
แม่น้ำมูลยังวิกฤติระดับน้ำเพิ่มขึ้นเกือบครึ่งเมตร
เอ่อท่วมชุมชน 2 ผังเขตเทศบาลนครอุบลฯ และ
วารินชำราบ ทะลักเข้าสู่ศูนย์อพยพ ชาวบ้านต้องย้าย
หนีน้ำรอบ 2 ส่วนที่ จ.นครพนม พบศพแล้วเด็กหญิง
วัย 18 ลงเล่นลำน้ำอุบลฯจัดจมนหาย จ.ตาก ฝนถล่มหนัก
เจดีย์เก่าแก่ในอาศรมพระธรรมจาริกบ้านป่าไผ่วิจิ
อ.ท่าสองยาง พังถล่ม ด้านเขื่อนเจ้าพระยาแจ้งเตือน
พื้นที่ลุ่มท้ายน้ำ อุฯฯเฝ้าระวังฝนตกหนักอีก

หลายจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง
เฉียงเหนือยังเผชิญกับอุทกภัยครั้งใหญ่ ถึงแม้ฝนจะ
หยุดตกบ้างแล้วแต่น้ำยังท่วมสูง โดยเฉพาะตามลุ่มน้ำ
ต่างๆ ขณะที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนลง
พื้นที่ให้ความช่วยเหลือและร่วมบริจาคสิ่งของขับ
น้ำตาผู้ประสบภัย

★ “บิ๊กตู่” ยกคณะดูน้ำยโสธร-อุบลฯ
ต่อมาเวลา 12.00 น. วันที่ 9 ก.ย. พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ภคลาภ
พร้อมด้วย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม และ ร.อ.ธรรม-
นิต พรหมเผ่า รว.เกษตรฯ เดินทางด้วยเครื่องบิน
แอมแบร์ บี.ที.135 จากท่าอากาศยานทหาร 2
กองบิน 6 ดอนเมือง กทม. เพื่อลงพื้นที่ติดตาม
สถานการณ์น้ำและเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร
และ จ.อุบลราชธานี โดยถึงท่าอากาศยานทหาร
กองบิน 21 จ.อุบลราชธานี เวลา 13.10 น. จากนั้น
นายกฯ พร้อมคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่สวน

สาธารณะพญาแดง ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร ก่อน
เดินทางด้วยรถทรานสปอร์ตของกระทรวงมหาดไทย
ทะเบียน 7 กบ 525 กรุงเทพมหานคร ไปตรวจสภาพ
น้ำท่วมริมแม่น้ำชีและแม่น้ำยังที่ไหลมาบรรจบกัน
ที่บ้านแจ้งน้อย ที่ ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร

★ เผยในหลวง-ราชินีทรงห่วงใย
จากนั้นคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ไปเยี่ยม
ผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่อพยพ
หนีน้ำมาอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัด
กลางศรีไตรภูมิ อ.เมืองยโสธร พร้อมทั้งกำลังใจ
หน่วยแพทย์ โดยมีนายนิกร สุกใสผวจ.ยโสธร และ
หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายกฯกล่าว
กับประชาชนที่มาต้อนรับกว่า 200 คน ว่า นำรัฐ-
มนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อให้ทุกคนสบายใจว่า
รัฐบาลไม่ทอดทิ้งทุกคน สิ่งแรกคือ อยากนำความ
ห่วงใยของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระ
นางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ฝากมากับรัฐบาล
ผ่านโครงการต่างๆของทุกพระองค์มาถึงประชาชน

★ เล็งหามาตรการช่วยเพิ่มตาม ก.ม.
นายกฯกล่าวว่า วันนี้ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 32 จังหวัด รัฐบาลต้องดูแลคนทุกจังหวัด
ไม่ได้ทำให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเราเคยเจอเหตุการณ์
น้ำท่วมปี 54 มาแล้ว วันนี้ต้องมีการกำลังใจทุกคนยอม
ได้รับความเดือดร้อนแน่นอนเพราะฝนตกมากกว่า
ปกติ การทำนาจะไปบังคับใครไม่ได้ แต่หากทำ
แบบเดิมต่อไปจะมีปัญหาแบบเดิมและเสี่ยงฯฯ ขอ
บางส่วนลองทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้มีน้ำ
เพียงพอ การขยายยื่นยันรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ
ตามกฎหมาย รวมถึงค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และ
เงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ขณะนี้ผู้เสียชีวิต
23 คน และขอแสดงความเสียใจ เชื่อว่าสามารถ
ช่วยเหลือได้มากกว่านี้ โดยให้ไปหามาตรการที่เหมาะสม
ตามกฎหมาย แต่ไม่ใช่อย่างที่ใครพูดว่าจะให้
เลยเพราะผิดกฎหมาย ต้องนำเข้าที่ประชุม ครม.
วันนี้ต้องการมาดูด้วยตัวเองว่าเป็นไปตามสิ่งที่

รายงานขึ้นไปหรือไม่และขอให้ทุกคนเชื้อสตั้ต่อกัน
ในการไปสำรวจว่าได้รับความเสียหายอย่างไร ทุกคน
จะได้ทั้งหมดไม่ได้เพราะเงินจะไม่พอไปช่วยพื้นที่อื่น

★ กำชับ สธ.ดูแลไข้หวัด-น้ำกัดเท้า
พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ผ่ากาศธารณสุขดูแล
โรคน้ำกัดเท้าและสัตว์มีพิษ รวมถึงไข้หวัดด้วย ห่วง
พวกเราทุกคนทุกคืน อยู่ กทม.ตนไม่ได้สบาย ก่อน
หน้านี้ฝนไม่ตกก็ต้องสวมหมวกที่ฝนตก วันนี้ต้อง
สวมหมวกที่ฝนหยุดตกอีกแล้ว ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าว
รายงานว่า ตลอดการพูดคุยกับชาวบ้าน นายกฯ
พยายามพูดด้วยภาษาอีสานแต่ไม่ค่อยมีเสียงตอบรับ
นายกฯจึงพูดว่า “ตกลงฉันพูดอีสานไม่รู้เรื่องหรือจะ
ขอโทษที่เกิดโคราชแต่ย้ายไปนานแล้ว” จากนั้น
นายกฯกราบนมัสการพระครูในภูิกาชินาธิปสุรปัญญา
เจ้าอาวาสวัดกลางศรีไตรภูมิ โดยเจ้าอาวาสได้มอบ
พระพุทธรูปอุปคุตปางจากบาศรีให้แก่นายกฯท่ามกลาง
ฝนที่ตกโปรยปราย ทั้งนี้คณะของนายกฯ ได้เดินทาง
ด้วยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจน้ำท่วมต่อที่ อ.เขื่องใน
จ.อุบลราชธานี

★ สร้างความเข้าใจพื้นที่ทำแก้มลิง
ด้านนางณฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจ
สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี และ จ.
ยโสธร ของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ตรวจเช็คสถานการณ์
น้ำทางอากาศประกอบแผนที่และเห็นความเสียหาย
ส่วนใหญ่จากน้ำล้นตลิ่งไหลท่วมเป็นวงกว้าง พื้นที่
น้ำท่วมส่วนใหญ่เป็นของประชาชน นายกฯได้สั่งการ
ให้หน่วยงานในท้องถิ่นทำความเข้าใจกับประชาชน
และหามาตรการช่วยเหลือทดแทนหากต้องใช้เป็น
พื้นที่แก้มลิงอย่างที่เขยทำใน จ.พระนครศรีอยุธยา
และ จ.พิษณุโลก ยังสั่งการให้เพิ่มการขุดลอกลุ่มน้ำ
สาขา ทำพังกันน้ำประดูน้ำเพิ่ม ซึ่งต้องใช้เวลา
และงบประมาณแต่จะต้องทยอยทำไปเรื่อยๆ หลังจาก
น้ำลด ขอให้ทางกระทรวงคมนาคมเร่งซ่อมเส้นทาง
เพื่อใช้งานชั่วคราวให้ได้ก่อนการซ่อมถาวร ซึ่งต้อง
รอให้ดินแห้งและน้ำลด

★ มท.1 ยันมีงบฯเพียงพอดูแล ปชช.
ส่วน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รว.มหาดไทย
กล่าวว่า ขณะนี้น้ำในพื้นที่เริ่มทรงตัว การระบายน้ำ
ต้องให้สอดคล้องสถานการณ์ ปีนี้ถือว่าน้ำยังน้อย
ประชาชน จ.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร
ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เพราะไม่สามารถพักใน
บ้านได้นั้น ได้ดูแลเรื่องที่พัก อาหาร โดยจัดตั้ง



▲ ให้กำลังใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ว.กลาโหม เข้าพบปะให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับอุ้มหุ่นน้อยที่ติดตามครอบครัวหนีน้ำท่วมบ้านมาอาศัยอยู่ภายในศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านกอก ถนนแจ้งสนิท ต.บ้านกอก อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. ที่ผ่านมา.

โรงครัวพระราชทานและบริการน้ำดื่ม ส่วนการสัญจรที่ยังเป็นปัญหาหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้จัดรถและเรือมาบริการ และซ่อมสร้างถนนที่ชำรุดให้ใช้ได้เฉพาะหน้าไปก่อน ส่วนการเยียวยาหลังน้ำลดต้องสำรวจความเสียหายให้ชัดเจน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ขณะที่นายกฯอยากให้พิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเพิ่มเติม ส่วนนี้กระทรวงเกษตรฯเป็นผู้ดำเนินการแต่คิดว่ามาตรการช่วยเหลือที่กระทรวงเกษตรฯจะเสนอใหม่คงไม่ทันเสนอกรม.สปป.ค.นี้ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ นอกจากงบฯของแต่ละหน่วยงานแล้วยังสามารถใช้งบฯฉุกเฉินได้ โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

★ บินต่อไปเยี่ยมพี่น้องชาวเชิงไทร

ต่อมาเวลา 16.30 น. นายกษลงพร้อมคณะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปลงที่ลานจอดโรงเรียนบ้านกอก อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ โดยมีผู้ประสบภัยย้ายมาพักอยู่ในศูนย์อพยพชั่วคราวบ้านกอก ถนนแจ้งสนิท ต.บ้านกอก ห่างจากโรงเรียนประมาณ 500 เมตร จากนั้นนายกษลงพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมประชาชน

ทะเบียน กข 2002 อุบลราชธานี ไปเยี่ยมประชาชนและมอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด พร้อมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมจากนายสุชัย วิฑูรย์ผวจ.อุบลราชธานี สำหรับอำเภอเชิงไทรได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และลำน้ำเขมายนเอ้อล้นล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา ปัจจุบันได้รับผลกระทบ 18 ตำบล 183 หมู่บ้าน 24,567 ครัวเรือน ประชาชน 103,449 ราย ถนน 21 สายถูกตัดขาด

★ แม่น้ำมูลวิกฤติ-น้ำขึ้นอีก 44 ซม.

ขณะที่สถานการณ์แม่น้ำมูลที่ไหลผ่านตัวเมืองอุบลราชธานีและ อ.วารินชำราบ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 9 ก.ย. อีก 44 ซม. เข้าเฝ้าอยู่ที่ 10.09 เมตร ปริมาณน้ำ 3,945 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ใกล้เคียงเมื่อครั้งเกิดน้ำท่วมใหญ่ปี 2545 หรือเมื่อ 17 ปีก่อน น้ำเริ่มไหลท่วมถนนลัดขีนิมานกาล ถนนสายหลักเชื่อมระหว่างฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี และเทศบาลเมืองวารินชำราบ น้ำสูงประมาณ 5-10 ซม. ส่วนบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้ำมูลทั้งสะพานเสรีประชาธิปไตย และสะพาน 200 รัตนโกสินทร์ การจราจรเป็นไป

ด้วยความยากลำบาก เนื่องจากน้ำเอ่อท่วมพื้นผิวถนนฝั่งละ 2 เลน เหลือวิ่งได้แค่เลนเดียว ส่วนย่านร้านค้าธุรกิจสำคัญ เช่น ร้านวัสดุก่อสร้างคูโฮมมีน้ำไหลท่วมทางเข้าแล้ว เช่นเดียวกับโรงแรมอุบลบุรีริสอร์ทและมูลนิธิธรรมสถานถูกน้ำท่วมสูงกว่าเมตร

★ ท่วมศูนย์ฯต้องอพยพหนีรอบ 2

ส่วนชุมชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำมูลเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบกว่า 10 ชุมชนที่อพยพไปอาศัยอยู่ในศูนย์อพยพข้างสหกรณ์วารินชำราบและสำนักงานที่ดินวารินชำราบต้องรีบเก็บข้าวของหนีน้ำอีกรอบทั้งที่เพิ่งเข้ามาอาศัยได้แค่ 3 วันหลังน้ำเอ่อท่วมที่ทำงานอยู่ไม่ได้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบได้จัดพื้นที่ให้อยู่บนถนนสถานีตั้งแต่สามแยกกองสาไปจนถึงทางข้ามสถานีรถไฟวารินชำราบให้เป็นศูนย์อพยพชั่วคราวแห่งใหม่ ส่วนชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 2 ชุมชนที่อพยพอยู่สองฝั่งถนนลัดขีนิมานกาลก็ต้องย้ายไปอาศัยอยู่บนที่สูงอีกครั้ง นายกิตติศักดิ์ ศรีมนตรี อายุ 26 ปี ชาวชุมชนหาดสวนสุข เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเผยว่าน้ำท่วมปีนี้หนักมากชาวบ้านตั้งรับไม่ทันเพราะ

ไม่กี่สัปดาห์ก่อนยังแล้งอยู่เลย ตอนนี้น้ำท่วมวัดหลังคาบ้าน แล้วยังต้องย้ายศูนย์อพยพหนีน้ำถึง 2 ครั้ง

★ ศิลปินแกรมมี่ลงพื้นที่จับน้ำตา

ด้านศิลปินค่ายแกรมมี่พร้อมด้วยผู้บริหารจากช่องวัน 31 อาทิ พลพล พลกองเส็ง, แหม่ม แหม่มรัย และ โคม จารุวัฒน์ ร่วมเป็นจิตอาสาลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมพื้นที่ อ.วารินชำราบ และ อ.เชิงอิน และ จ.อุบลราชธานี พร้อมกับนำถุงยังชีพและเงินบริจาคจากโครงการวันสร้างสุขไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีนายภัทรพล สารการ ปลัดอาวุโสอำเภอเชิงอิน เป็นผู้แทนรับมอบ พลพลเปิดเผยว่ามาร่วมส่งกำลังใจและแจกของใช้ที่จำเป็นให้พี่น้องชาวไทยที่ได้รับความลำบากจากอุทกภัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ ได้เห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วยังเห็นภาพของกำลังใจที่ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานทั้งในพื้นที่และจากที่ต่างๆร่วมส่งไปให้กับผู้ประสบภัย

★ เกี้ยวข้าวหนิงน้ำซึ่พัง

จ.กาฬสินธุ์ ช่วงนี้ฝนหยุดตกทำให้น้ำตามลำน้ำต่างๆเริ่มลดลง ล่าสุดวันนี้แม่น้ำชีลดลง 7 ซม. แต่ยังมีไหลท่วมในบางพื้นที่ โดยเฉพาะที่บ้านหนองค้อ ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย หนิงกั้นน้ำที่อยู่ฝั่ง จ.ร้อยเอ็ด ถูกน้ำเซาะพังหลายน้ำ ไหลเข้าท่วมนาข้าว ชาวนาต้องรีบเกี่ยวข้าวหนีน้ำทั้งที่ข้าวยังไม่แก่เต็มที่จะก่อนนำมาตากบนถนนฝั่ง จ.กาฬสินธุ์ แม้จะได้ราคาต่ำ แต่ก็ดีกว่าปล่อยข้าวเน่าในนาตาย ส่วนสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำปาว พบว่าปัจจุบันปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 1,418 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 71 ของความจุ ยังรับน้ำได้อีกประมาณ 561 ล้านลูกบาศก์เมตร เขื่อนลำปาวจึงไม่มีการระบายน้ำออกในช่วงนี้เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า คาดว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจะคลี่คลายภายในสัปดาห์นี้

★ เสริมเรือผลักดันน้ำลงโขง

ส่วนที่ จ.นครพนม นายสยาม สิริมงคล ผวจ.นครพนม พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์ บุญรอด หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานสำนักงานชลประทานที่ 7 และนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอ นาแก ลงพื้นที่ตรวจลำน้ำเก่า เพื่อวางแผนเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงช่วยบรรเทาทุกพื้นที่ที่น้ำท่วม อ.วังยาง อ.นาแก และ อ.เรณูนคร โดยขอสนับสนุนเรือผลักดันน้ำจำนวน 6 ลำจากกองทัพเรือมาติดตั้งเสริมเพื่อเร่งการระบายน้ำลงแม่น้ำโขงช่วงสะพานลำน้ำเก่าบ้านนางเลศ ต.ห่มแก อ.นาแก รวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำทิ้งอีก 10 เครื่องช่วยเพิ่มการระบายได้ประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ขณะนี้ปริมาณน้ำเก่าลดลงต่อเนื่องวันละ 10-20 ซม. คาดว่า

หากไม่มีฝนตกลงมาอีก สัปดาห์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

★ เจอแล้วศพเด็กหญิงชนน้ำอุณ

เที่ยงวันเดียวกัน ร.ต.อ.สัตยา คำวงษ์ษา รองสว. (สอบสวน) สก.นาหว้า จ.นครพนม รับแจ้งพบศพเด็กหญิงจมน้ำเสียชีวิตบริเวณใกล้สะพานข้ามลำน้ำอุณบ้านคอนสา ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า ตรวจสอบพบศพ ค.ญ.เทวี หรือน้องเบนซ์ จันทร์พล อายุ 18 ปี อยู่บ้านเลขที่ 150 หมู่ 9 ต.โพธิสว่าง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ถูกน้ำซัดอยู่ริมน้ำสอบสวนทราบช่วงบ่ายวันที่ 8 ก.ย.ที่ผ่านมาผู้ตายชวนเพื่อนๆ อีก 4-5 คนไปเล่นน้ำบริเวณสะพานลำน้ำอุณที่มีน้ำสูงและไหลเชี่ยวผู้ตายว่ายน้ำไม่เก่งถูกน้ำซัดจมน้ำหายไปเพื่อนไม่สามารถเข้าไปช่วยได้ทันหลังเกิดเหตุญาติและชาวบ้านช่วยกันค้นหา กระทั่งพบศพดังกล่าว

★ ประกาศ 11 อำเภอเขตภัยพิบัติ

ที่ จ.ศรีสะเกษ นายบุญประสงค์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุลและพายุคาจิกิ รวม 11 อำเภอ 54 ตำบล 375 หมู่บ้าน และ 1 เทศบาลเมือง 2 ชุมชน ราษฎรเดือดร้อน 57,419 ครัวเรือน รวม 228,290 คน ขณะที่แนวโน้มของสถานการณ์น้ำยังเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ติดลำน้ำมูล 4 อำเภอ ได้แก่ ตีลาด ราษีไศล ยางชุมน้อย และกันทรารมย์ ส่วนอำเภออื่นๆ น้ำลดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขณะที่นายภานุภินทรภณพินทุ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (เขื่อนราษีไศล) อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ขณะนี้น้ำไหลลงเขื่อนอย่างต่อเนื่อง เข้านี้วัดได้ 70 ล้าน ลบ.ม. และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากน้ำเหนือยังไหลลงมาเขื่อนราษีไศลจึงระบายน้ำเพิ่มโดยเปิดทั้ง 7 บานระบายน้ำออก 670 ลบ.ม.ต่อวินาที เพื่อพร่องน้ำไม่ให้น้ำไหลท่วมไร่นาของชาวนาสองฝั่งแม่น้ำมูล

★ ฝนถล่มทำเจดีย์โบราณพังถล่ม

ที่ จ.ตาก สายวันเดียวกัน นายประทีป โพธิ์เทียม นายอำเภอท่าสองยาง ระบายงานเกิดฝนตกหนักตลอดแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่เชิงภูเขาเหนือบ้านสันค้อยงาม หมู่ 16 ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง ทำให้อ่างพระเจดีย์เก่าแก่อายุร่วมร้อยปีที่สร้างภายในอาศรมพระธรรมจาริกบ้านป่าโหย่วโจเหนือหมู่บ้านชาวไทยชนเผ่ากะเหรี่ยงยอดพระเจดีย์ถล่มถล่มแตกกร้าวเป็นรอยยาวและลึกลงตั้งแต่จากยอดพระเจดีย์มาถึงช่วงกลางของตัวพระเจดีย์ล่าสุดช่วงซ้ายยอดพระเจดีย์เกิดพังถล่มลงมาส่งผลให้พระเจดีย์พังเสียหายเกือบทั้งหมด แต่โชคดีที่ไม่มีชาวบ้านและพระสงฆ์ได้รับบาดเจ็บ นายประทีปกล่าวว่า ขณะนี้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปสำรวจเบื้องต้นพบว่าองค์พระเจดีย์ได้รับความ

เสียหายอย่างหนัก จะต้องออกประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดเนื่องจากเกรงว่าพระเจดีย์ในส่วนที่เหลือจะพังถล่มซ้ำลงมาอีก

★ เตือนเจ้าพระยาสูงอีก 30-80 ซม.

นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12 (เขื่อนเจ้าพระยา) จ.ชัยนาทเปิดเผยว่า สั่งการเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 12 นำเครื่องจักรเร่งจัดเก็บผักตบชวาที่ไหลมาจากภาคเหนือติดค้างหน้าบานประตูเขื่อนเจ้าพระยา เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ ส่วนสถานการณ์น้ำในวินนี้มีการระบายน้ำที่ 901 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 16.64 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางระดับน้ำท้ายเขื่อนอยู่ที่ 10.57 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง คาดการณ์ว่าในระยะจากนี้ไปจะระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ จะควบคุมอยู่ในเกณฑ์ระหว่าง 700-1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมอีก 30-80 ซม. ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อยด้านท้ายประตูระบายน้ำผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

★ ฝนถล่มแม่น้ำน้อยลดผลกระทบ

ส่วนที่ จ.อ่างทอง หลังจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำลงท้ายเขื่อนเพิ่มมากขึ้น ทำให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขามมะณี ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง ต้องระบายน้ำลงสู่แม่น้ำน้อยลำน้ำสาขาแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นเพื่อบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทำให้บ้านเรือนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำน้อย ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ ถูกน้ำท่วมมากกว่าเอาทีดัยแล้วและแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำเพื่อรับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเพิ่ม ด้านนายเลอศักดิ์ จันทร์ไทย อายุ 53 ปี เกษตรกรปลูกผักกาดริมแม่น้ำน้อยในพื้นที่หมู่ 2 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ เผยว่า ขณะนี้แม่น้ำน้อยเอ่อท่วมแปลงผักเนื้อที่กว่า 2 ไร่ได้รับความเสียหายบางส่วน แต่หากน้ำยังไหลลงมาเพิ่มแบบนี้ผักที่ปลูกไว้คงเสียหายทั้งหมด

★ มีต่อหน้า 15

นายกฯลงเยี่ยม ☆ ต่อจากหน้า 13

★ “บิ๊กป้อม” กำชับ สทนช.แก้อุทกภัย

ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของรัฐบาลและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พร้อม

ด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สททช. ร่วมรับฟังนโยบาย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตรเปิดเผยว่า มีความห่วงใยในสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศ จากที่ไต้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา จึงกำชับให้ สททช. เป็นที่พึ่งให้กับประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จากอิทธิพลพายุ “โพดุล” และ “คาจิกิ”

★ จัด 8 มาตรการรับมือฝน-ภัยแล้ง

พล.อ.ประวิตรกล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันต้องมีมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและฤดูแล้งปี 62/63 ดังต่อไปนี้ 1.ให้กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันสารสนเทศน้ำเพื่อการเกษตร (องค์การมหาชน) ตรวจสอบสภาพเขื่อนฝาย อาคารชลประทาน ฯลฯ ระบบการระบายน้ำสถานีโทรมาตร เพื่อเฝ้าระวัง 2.มอบกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดทำฝนหลวงเพื่อเร่งเก็บกักน้ำไว้สำหรับฤดูแล้งถัดไปและให้ตั้งศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจโดย สททช. เพื่อบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปีถัดไปด้วย 3.มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแหล่งน้ำที่ผ่านมานในปี 2561 มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์วิกฤติ เพื่อดำเนินการเชิงป้องกันความเสี่ยงอุทกภัย พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำหลากสำหรับเตรียมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้และแผนการป้องกันรับมือและเผชิญเหตุอุทกภัย

★ ลดดอกเบี้ยเงินกู้-เช่าพื้นที่รับน้ำ

4.มอบทุกหน่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำ สภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการแจ้งเตือนล่วงหน้า พร้อมแนวทางการปฏิบัติ 5.เร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสิ่งกีดขวางทางน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้ เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำให้แล้วเสร็จโดยด่วน 6.มอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจแม่น้ำ คูคลองและดำเนินการขุดลอกผักตบชวา ตลอดจนจนขยะ เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคกีดขวางการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก 7. ให้ปรับแผนการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และปริมาณน้ำต้นทุน 8. จะมีการสนับสนุนทางการคลังลดดอกเบี้ยเงินกู้ การเช่าพื้นที่รับน้ำหลาก และการชดเชยกรณีได้รับความเสียหายจากน้ำ

★ ขับเคลื่อนแผนทรัพยากรน้ำ 20 ปี

รองนายกกฯ กล่าวด้วยว่า ส่วนแผนระยะยาว

มอบหมาย สททช.เร่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) ใน 66 พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำ เร่งรัดขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาด้านงานโครงการสำคัญในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป ส่วนการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีไปสู่แผนแม่บทลุ่มน้ำและแผนการปฏิบัติในระดับลุ่มน้ำ ขอให้ สททช. เร่งจัดทำแผนแม่บทลุ่มน้ำและแผนการปฏิบัติในระดับลุ่มน้ำให้แล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในระดับพื้นที่อย่างแท้จริง ส่วนการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการและงบประมาณในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจากหน่วยงานปฏิบัติด้านน้ำทั้งจากส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นที่ปัจจุบันมีมากกว่า 40 หน่วยงาน โดยมอบให้ สททช. เน้นจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการที่พร้อมสามารถดำเนินการได้ก่อนเพื่อเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณา และเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบต่อไป

★ กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักอีก

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาพอากาศว่าช่วงวันที่ 9-11 ก.ย. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะกลับมามีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมกลับมาพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนรวมทั้งภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น และฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน ลำปาง แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครนายก ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ระนอง และพังงา ส่วนช่วงวันที่ 12-15 ก.ย. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง และช่วงวันที่ 9-11 ก.ย. ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะกลับมามีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะกลับมามีกำลังแรงขึ้น โดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร

กรมชลฯสั่งเขื่อนชะลอการระบายลดน้ำ5จว.อีสาน

กรุงเทพธุรกิจ ● นายกษามิน “โยธธ-อุปบลฯ” ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วม เยี่ยมผู้ประสบภัย สั่งการเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ เผย “ในหลวง-ราชินี” ทรงห่วงใย ด้านกรมชลฯสั่งเขื่อนขนาดใหญ่-กลาง ลุ่มน้ำชีชะลอระบายลดผลกระทบ 5 จังหวัดอีสานพื้นที่ที่ตอนล่างลงแม่น้ำโขง

ความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในภาคอีสาน โดยเฉพาะในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลที่รับมวลน้ำจากตอนบนก่อนไหลลงแม่น้ำโขง โดยจ.อุบลราชธานีต้องรับน้ำจำนวนมาก จนน้ำท่วมหนัก ล่าสุด วานนี้ (9 ก.ย.) นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า น้ำจากแม่น้ำชีไหลมาสมทบ ปัจจุบันน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำบริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 3,975 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)ต่อวินาที ระดับน้ำฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี ยังต่ำกว่าตลิ่งเล็กน้อย แต่ฝั่ง อ.วารินชำราบ สูงกว่าตลิ่ง 3.11 เมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ำในลำน้ำชีปริมาณสูงสุด ได้ไหลผ่านบ้านมหาชนะชัย อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร

สำนักงานชลประทานในพื้นที่ได้จัดการจราจรน้ำสับหลักไม่ให้น้ำจากแม่น้ำชีและน้ำจากแม่น้ำมูลตอนบนไหลมาถึงอุบลราชธานีช่วงเวลาเดียวกัน โดยการลดและยกบานระบายน้ำของเขื่อนทุกเขื่อนในแม่น้ำทั้ง 2 สายตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนธาตุน้อย ต.ธาตุน้อย อ.เขื่องใน ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ

อ่านต่อหน้า | 13

ต่อจากหน้า 16

กรมชลฯ

10 เครื่อง และติดตั้งอีก 30 เครื่อง บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำมูลเหนือแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร เพื่อเร่งระบายน้ำมูลสู่แม่น้ำโขง

นายทองเปลว กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้สำนักงานชลประทานที่ 6 ลดการระบายน้ำจากเขื่อนขนาดใหญ่และเขื่อนกลางลุ่มน้ำชีเนื่องจากพื้นที่รับผิตชอบทั้ง 5 จังหวัดขณะนี้ค่อนข้างและชัยภูมิสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายแล้ว และในส่วนมหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ยังมีพื้นที่น้ำท่วม ซึ่งกรมชลประทานเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำในพื้นที่ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ซึ่งน้ำจากลุ่มน้ำเสียวใหญ่ ลุ่มน้ำยัง และแม่น้ำชีจะไหลไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่อุบลราชธานีแล้วลงสู่แม่น้ำโขง เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่

ดังนั้นจึงกำชับให้ดำเนินมาตรการชะลอน้ำเริ่มต้นตั้งแต่แม่น้ำชีตอนบนที่ชัยภูมิ ส่วนที่ขอนแก่นลดการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำ D8 ห้วยพระ เพื่อไม่ให้น้ำไหลลงลำน้ำพองที่จะไปลงแม่น้ำชี ส่วนอ่างขนาดกลางที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัดรวม 69 แห่งได้ปรับลดการระบายน้ำในอ่างที่น้ำไม่เกินระดับเก็บกักซึ่งมีอยู่ 49 แห่ง และจะทยอยลดการระบายน้ำลงตามสถานการณ์

“มาตรการทั้งหมดนี้จะลดปริมาณน้ำไม่ให้ไหลไปเติมพื้นที่ตอนล่าง จ.ร้อยเอ็ด ยโสธร และอุบลราชธานี ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากภavnน้ำท่วมมากขึ้น ขณะนี้น้ำส่วนใหญ่ไหลลงพื้นที่ตอนล่างเป็นน้ำค้างทุ่งที่ไหลป่าลงไป”

“ในหลวง-ราชินี” ทรงห่วงใย

บ่ายวานนี้ (9 ก.ย.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ร.มว. กลาโหม พร้อมด้วยคณะ เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี และเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์ และเดินทางต่อด้วยรถไฟไปเยี่ยม

ผู้ประสบอุทกภัยที่วัดกลางศรีไตรภูมิ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เมือง จ.ยโสธร โดยนายกา ได้นั่งรถตรวจสภาพพื้นที่ประสบอุทกภัยริมแม่น้ำชีและแม่น้ำยังที่ไหลมาบรรจบกัน ซึ่งมีน้ำเอ่อล้นขึ้นมาจากนั้นได้พบปะประชาชน โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าฯ ยโสธร รายงานสถานการณ์

นายกา กล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งว่า ได้นำรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาด้วยเพื่อให้ทุกคนสบายใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งทุกคน และสิ่งแรกที่มาวันนี้ยกย่องพระราชากระแและความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี ที่ทรงเป็นห่วง วันนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 32 จังหวัด ซึ่งรัฐบาลต้องดูแลคนทุกจังหวัด

สั่งเพิ่มมาตรการช่วยเหลือ

ยืนยันว่ารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือ ตามกฎหมายและกฎระเบียบของกระทรวงการคลังซึ่งรวมถึงค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเงินเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งทราบว่าขณะนี้เสียชีวิต 23 คน ขอแสดงความเสียใจ เชื่อว่าสามารถช่วยเหลือได้มากกว่านี้ โดยให้ไปหามาตรการที่เหมาะสมที่เป็นไปตามกฎหมาย ต้องนำเข้าที่ประชุม ครม.และยืนยันการให้ประชาชนไม่ได้หวงอะไรเลย แต่ต้องทำให้ถูกต้อง “นายกา ห่วงพวกเราทุกวัน ทุกคืน อยู่กรุงเทพฯ ผมก็ไม่ได้สบาย เพราะก่อนหน้านั้นฝนไม่ตกก็ต้องสวดมนต์ให้ฝนตกวันนี้ก็ต้องสวดมนต์ให้ฝนหยุดตกอีกแล้ว”

ต่อมา นายกา และ ครม. ได้มอบถุงยังชีพให้ตัวแทนผู้ประสบอุทกภัย จ.ยโสธร

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.มว. มหาดไทย กล่าวว่า นายกา อยากให้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เสนอมาตรการ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณ นอกจากงบของแต่ละหน่วยงานแล้วยังสามารถใช้งบฉุกเฉิน โดยจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่คาดว่ามาตรการช่วยเหลือใหม่คงไม่ทันเสนอ ครม. ในสัปดาห์นี้

จากนั้น พล.อ.ประยุทธ์ พร้อมคณะเดินทางเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหามลพิษของเทศบาลตำบลบ้านกอก อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี โดยมีนายสถิตย์วิฑูรย์ผู้ว่าอุบลราชธานีรายงานสรุปโดยนายกฯ กล่าวว่า รู้ว่าทุกคนลำบากเดือดร้อนก็เป็นห่วงทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุ ส่วนการซ่อมแซมต้องรอให้น้ำลดทุกอย่างรัฐบาลดูแลให้ตามขั้นตอนและมาวันนี้เพื่อดูว่าจะทำอะไรให้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ จากนั้นนายกฯ ได้มอบถุงยังชีพให้ประชาชน 1,000 ชุด และเดินตรวจสภาพน้ำท่วมในจุดดังกล่าว

สั่งท้องถิ่นหาพื้นที่ทำแก้มลิง

ด้านนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ระหว่างที่พล.อ.ประยุทธ์ นั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์ในระหว่างตรวจสถานการณ์น้ำจาก จ.อุบลราชธานีไปยัง จ.ยโสธร ได้วางแผนที่จะดูผังเมืองสภาพภูมิศาสตร์ พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างในพื้นที่ลุ่มต่ำ เกิดจากฝนตกเกินกว่า 300 มิลลิเมตรหรือตกนานเป็นวัน โดยนายกฯได้สั่งเร่งระบายน้ำหรือจูงน้ำไปหาที่กักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง พร้อมให้หน่วยงานในท้องถิ่นทำความเข้าใจกับประชาชน และหามาตรการช่วยเหลือทดแทน

หากต้องใช้พื้นที่ทำเป็นแก้มลิงเหมือนที่จ.พระนครศรีอยุธยา และพิษณุโลก และให้ชุดลอกลุ่มน้ำสาขาทำผนังกันน้ำเพิ่มขึ้น แม้ใช้เวลาและงบสูง ขอให้ทยอยทำอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้พบปริมาณน้ำเริ่มทรงตัว หากไม่มีพายุหรือฝนตกเพิ่ม คาดว่าปริมาณน้ำจะลดลงอย่างรวดเร็ว พร้อมสั่งการกระทรวงคมนาคมเร่งซ่อมแซมถนน เพื่อสัญจรไปมาได้ชั่วคราวก่อนซ่อมแซมครั้งใหญ่เป็นการถาวร

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 10 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6424

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 49.08 Ad Value: 53,006.40

PRValue (x3): 159,019.20

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: บนทางขนานสารพิษ



บนทางขนานสารพิษ

การอบรมเกษตรกร ผู้ค้าสารเคมีเกษตร และผู้รับจ้างฉีดพ่นสารเคมีอันตรายคือ พาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ไกล้จะถึงวันสิ้นสุด และนับจากวันที่ 20 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป การจำหน่าย การซื้อ และการใช้สารเคมีเหล่านี้จะต้องมีใบอนุญาต หลังผ่านการอบรมโดยวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปี 2560 หลังจากทีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ครั้งที่ 4/2560 ได้ข้อสรุปให้ยกเลิกการใช้สารเคมี 3 ชนิด มาจนถึงขณะนี้ เกิดเสียงเล่าลือถึงการกักตุนสารเคมี ทั้งในส่วนของเกษตรกร และผู้ขาย อันมีนัยนำวิตกว่า ไม่ว่าเกษตรกร ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างฉีดพ่นจะเข้ารับการอบรมหรือไม่ พวกเขาก็ยังมช่องทางใช้สารเคมีอยู่ดี

กรมวิชาการเกษตร วางเป้าหมายเอาไว้ว่า จะอบรมเกษตรกร ผู้ใช้สารเคมีจำนวน 1.5 ล้านคน ตามการสำรวจที่พบว่า ยังมีความจำเป็นต้องพึ่งพิงสารเคมี โดยเกษตรกรที่จะเข้ารับการอบรมต้องมีทะเบียนเกษตรกร หรือหลักฐานแสดงพื้นที่ปลูกพืชที่มีความจำเป็นต้องใช้สารพาราควอตและไกลโฟเสต สำหรับกำจัดวัชพืชใน อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ข้าวโพด มันสำปะหลัง และไม้ผล และใช้คลอร์ไพริฟอสเพื่อกำจัดแมลงในไม้ดอก พืชไร่ และกำจัดหอน เอะล้าตันในไม้ผล นอกจากการแสดงใบอนุญาตผ่านการอบรมแล้ว เกษตรกรจะต้องแจ้งชนิดพืชที่ปลูก พื้นที่ปลูก เพราะห้ามใช้สารพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อกำหนดปริมาณวัตถุอันตรายที่จะซื้อมาใช้ได้ ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด จะสามารถจำกัดการใช้ได้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 10 กันยายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6424

หน้า: 2(ซ้าย)

Col.Inch: 49.08 Ad Value: 53,006.40

PRValue (x3): 159,019.20

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: บนทางชนานสารพิษ

ตามเป้าหมายแล้ว หลังวันที่ 20 ตุลาคมเป็นต้นไป ภาครัฐ
เชื่อว่า การใช้สารเคมีจะอยู่ในวงจำกัด แต่ฝ่ายที่เรียกร้องให้ยกเลิก
สารเคมีทั้ง 3 ชนิดก็เห็นต่างไปว่า มาตรการนี้จะไม่ได้ผล
โดยเฉพาะการควบคุมการใช้อย่างเข้มงวดและทั่วถึงนั้นทำได้ยาก
มาก อย่างเช่น การจัดอบรม และทดสอบให้เสร็จภายในเวลา
ไม่กี่ชั่วโมงนั้นอาจจะเป็นเพียงพิธีกรรม และเป็นการประทุษร้าย
การขายและใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น หากแต่ในทาง
ปฏิบัติ เกษตรกรที่ไม่ผ่านการอบรมก็สามารถจัดหาสารเคมีมาใช้ได้
อยู่ดี อย่างเช่น กลุ่มที่เริ่มกักตุนมานานนับตั้งแต่มีข่าวว่าจะยกเลิก
มาจนถึงในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการบังคับใช้ตามมาตรการ 20
ตุลาคม

กรณีสารเคมีอันตรายทั้ง 3 ชนิดนี้ ควรจะต้องพิจารณาอย่าง
รอบด้านและฟังความจากทุกฝ่าย ในความเป็นจริงแปลง
เกษตรกรรมบางประเภทอาจจำเป็นต้องใช้ เช่น สวนปาล์ม สวน
ยางพารา เพื่อกำจัดวัชพืช แต่ก็มีปัญหาในเรื่องการตกค้าง และ
ปนเปื้อนไปยังต้นน้ำลำธารสำหรับการอุปโภคบริโภค ขณะเดียวกัน
รัฐบาลก็ควรมีแผนรองรับกรณีการยกเลิก ขณะนี้มีพรรคการเมือง
หนึ่งแสดงท่าทีเห็นด้วยที่จะให้ยกเลิก รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรฯ บอกไว้ว่า ได้สั่งการให้กรมวิชาการเกษตร
ทบทวนการใช้สารเคมี 3 ชนิด พร้อมทั้งเข้าตรวจสอบสต็อกสินค้า
ที่เหลือและเตรียมเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งก่อนถึงวันที่ 20 ตุลาคม ฝ่ายการเมืองก็ควร
ตรวจสอบด้วยว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเดินตามนโยบายหรือไม่